

Sông Lô, ngày 20 tháng 6 năm 2018

Số: 101/BC-TA

BÁO CÁO
CÔNG TÁC TOÀ ÁN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG
NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

(Trình tại Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện kỳ họp giữa năm 2018)

(Số liệu tính từ ngày 01/11/2017 đến hết ngày 30/4/2018)

PHẦN I
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018:

I. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác:

1. Công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án:

1.1. Án hình sự: Trong 6 tháng đầu năm 2018 Tòa án nhân dân huyện Sông Lô đã giải quyết, xét xử tổng số 29 vụ 54 bị cáo trên tổng số 31 vụ 58 bị cáo đã thụ lý, đạt tỷ lệ 93,54% về số vụ và 93,1% về số bị cáo. So với cùng kỳ năm 2017 số vụ án giải quyết tăng 06 vụ và số bị cáo tăng 09 bị cáo. Trong số 29 vụ án xét xử nêu trên gồm các tội: Mua bán trái phép chất ma túy 11 vụ, 15 bị cáo; Đánh bạc 04 vụ, 15 bị cáo; Trộm cắp tài sản 06 vụ, 13 bị cáo; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 01 vụ, 02 bị cáo; Cố ý gây thương tích 01 vụ, 01 bị cáo; Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ 05 vụ, 05 bị cáo; Chứa mại dâm 01 vụ, 03 bị cáo. Tồn 02 vụ, 04 bị cáo chiếm 6,45% số vụ án và 6,89% số bị cáo. Các vụ án đều giải quyết trong hạn luật định.

Hình phạt đã tuyên: - Tù giam: 39 bị cáo

- Phạt tù cho hưởng án treo: 15 bị cáo

Trong số những vụ án đưa ra xét xử có 04 vụ án có kháng cáo, kháng nghị. Kết quả xét xử phúc thẩm: đình chỉ xét xử 02 vụ (Đình chỉ xét xử phúc thẩm là tại Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo hình phạt tù giam, bị cáo kháng cáo xin được hưởng án treo, tại phiên tòa Phúc thẩm sau khi được Hội đồng xét xử giải thích, bị cáo đã xin rút đơn kháng cáo, Tòa án cấp Phúc thẩm đình chỉ xét xử vụ án); y án sơ thẩm 01 vụ (Y án sơ thẩm là Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo hình phạt tù giam, bị cáo kháng cáo xin được hưởng án treo, nhưng Tòa án cấp Phúc thẩm không chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm đã tuyên); sửa 01 vụ (Tại Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo hình phạt tù giam, bị cáo kháng cáo xin được hưởng án treo, Tòa án cấp Phúc thẩm sửa từ hình phạt tù giam thành hình phạt tù cho hưởng án treo).

Trong 06 tháng đầu năm 2018 Tòa án nhân dân huyện Sông Lô đã đưa 04 vụ án đi xét xử lưu động tại UBND các xã trong huyện. Việc đưa các vụ án xét

xử lưu động ở các địa phương nơi có vụ việc xảy ra hoặc nơi có người phạm tội như vậy đã được nhân dân rất đồng tình và đánh giá tốt.

1.2. Án dân sự: 6 tháng đầu năm 2018 Tòa án nhân dân huyện Sông Lô đã thụ lý tổng số 14 vụ, việc dân sự; đã giải quyết 02/14 vụ, việc đã thụ lý, đạt tỷ lệ 14,28% (quyết định đình chỉ 02 vụ). So với cùng kỳ năm 2017 số vụ, việc thụ lý không tăng, không giảm, giải quyết giảm 03 vụ. Trong 02 vụ đã giải quyết đều là tranh chấp kiện đòi tài sản. Tồn 12 vụ, việc trong đó có 02 vụ đang tạm đình chỉ. Các vụ án đều giải quyết trong hạn luật định.

Trong các vụ án giải quyết, xét xử không có vụ án nào kháng cáo, kháng nghị.

1.3. Án hôn nhân và gia đình: Tòa án nhân dân huyện Sông Lô đã thụ lý tổng số 125 vụ, đã giải quyết 101/125 vụ án đã thụ lý, đạt tỷ lệ 80,8% (đình chỉ 23 vụ, công nhận thỏa thuận của đương sự 66 vụ, đưa ra xét xử 12 vụ). So với cùng kỳ năm 2017 số vụ thụ lý tăng 17 vụ; số vụ giải quyết tăng 14 vụ. Tồn 24 vụ trong đó có 02 vụ đang tạm đình chỉ. Các vụ án đều giải quyết trong hạn luật định.

Trong số những vụ án giải quyết, xét xử không có vụ án có kháng cáo, kháng nghị.

1.4 Án kinh doanh thương mại, hành chính, lao động: Tòa án nhân dân huyện Sông Lô không thụ lý vụ án nào.

1.5. Quyết định giải quyết các biện pháp xử lý hành chính: Đã thụ lý và giải quyết tổng số 7/7 việc, đạt tỷ lệ 100%. So với cùng kỳ năm 2017 số việc giải quyết giảm 05 việc.

Trong số 07 việc trên có 05 việc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; 02 việc đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

1.6. Việc miễn giảm thời gian thử thách của án treo: 24 việc

2. Công tác thi hành án hình sự:

Trong 6 tháng đầu năm 2018 Tòa án nhân dân huyện Sông Lô đã ra quyết định thi hành án phạt tù 57 bị án, trong đó có 22 bị cáo được hưởng án treo; 30 bị cáo bị phạt tù giam; 03 bị cáo ủy thác cho đơn vị khác; 02 bị cáo bị phạt cải tạo không giam giữ. Việc giám sát, quản lý các bị cáo được hưởng án treo, phạt cải tạo không giam giữ đảm bảo đúng thủ tục theo quy định của pháp luật. Đối với các trường hợp có đơn hoãn thi hành án hoặc tạm đình chỉ thi hành án đều được Tòa án phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát, chính quyền địa phương xác minh cụ thể, vì vậy các quyết định hoãn, tạm đình chỉ thi hành án đều đảm bảo đúng pháp luật. Đối với các bị án còn tại ngoại Tòa án thường xuyên chủ động phối hợp với các cơ quan Công an, Viện kiểm sát để tập trung rà soát, đôn đốc các bị án đi chấp hành hình phạt.

3. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại và tố cáo:

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được chú trọng. Đơn

vị đã có phòng tiếp dân và có lịch tiếp dân công khai, có cán bộ tiếp dân hàng ngày, công dân đến Tòa án đều hỏi thủ tục khởi kiện giải quyết vụ án do đó đều được cán bộ tiếp dân hướng dẫn đầy đủ. Trong 06 tháng đầu năm 2018 không thụ lý giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo nào có liên quan đến hoạt động tư pháp tại đơn vị.

4. Công tác báo cáo thống kê:

Chế độ báo cáo, thống kê theo quy định của Toà án nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và yêu cầu của Huyện uỷ, ủy ban đều được Toà án nhân dân huyện Sông Lô chấp hành nghiêm túc, đúng thời gian quy định, góp phần phục vụ kịp thời có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Toà án nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, cấp uỷ cùng cấp. Sổ sách phục vụ cho công tác báo cáo, thống kê đều được cập nhật đầy đủ, chính xác. Công tác báo cáo định kỳ, đột xuất được đảm bảo.

5. Công tác Hội thẩm nhân dân:

Trong 6 tháng đầu năm 2018 Tòa án nhân dân huyện Sông Lô quan tâm, chú trọng mời Đoàn hội thẩm mời họp, tạo điều kiện cho các Hội thẩm gặp gỡ, giao lưu, trao đổi nghiệp vụ, dự một số phiên tòa mẫu, tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ do Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức, Tòa án nhân dân huyện Sông Lô đã tổ chức đưa đoàn Hội thẩm nhân dân đi tập huấn hai đợt, đợt 1 tại Tam Đảo với số lượng hội thẩm tham gia là 11/19 đồng chí, đợt hai tại Thanh Hóa với số lượng hội thẩm tham gia là 12/19 đồng chí. Tạo điều kiện để các Hội thẩm nghiên cứu Hồ sơ để tham gia xét xử các vụ án công tâm, khách quan, đảm bảo cho việc giải quyết các vụ án đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, không còn tình trạng phải hoãn phiên tòa do vắng mặt Hội thẩm nhân dân.

6. Công tác quản lý kinh phí, cơ sở vật chất

Toà án nhân dân huyện Sông Lô đã thực hiện đúng chế độ quản lý kinh phí của Nhà nước quy định, không để xảy ra tình trạng tham ô, lãng phí. Chấp hành tốt chế độ chi tiêu, kế toán đảm bảo đúng quy định. Thực hiện tốt chế độ báo cáo dự toán và quyết toán tài chính, không để tình trạng bị xuất toán. Quản lý tài sản tốt, không để xảy ra mất mát, hư hỏng tài sản.

Trụ sở làm việc của Tòa án nhân dân huyện Sông Lô hiện nay đang được thi công xây dựng.

7. Công tác thi đua khen thưởng

Các phòng trào thi đua đều gắn liền với việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, theo chủ đề xuyên suốt của Tòa án nhân dân tối cao là “Phụng công thủ pháp, chí công vô tư”, với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” và cuộc vận động “Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống của đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án nhân dân”, nhằm mục đích hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị mà trọng tâm là nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án.

